

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC
V/v kết quả giải quyết đơn
yêu cầu của bà Trần Thị Sang

Gò Dầu, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh

UBND huyện Gò Dầu báo cáo kết quả giải quyết trường hợp đơn yêu cầu của bà Trần Thị Sang, ngụ tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu với nội dung như sau:

- Ngày 28/6/2019, UBND huyện Gò Dầu đã có Công văn số 646/UBND-NC chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang nhanh chóng trao đổi, thống nhất với Công ty CPĐT&XD công trình 742 để tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp ngày 06/12/2018 liên quan đến việc giải quyết trường hợp của bà Trần Thị Sang.

- Chấp hành chỉ đạo của UBND huyện, ngày 12/7/2019, UBND xã Cẩm Giang kết hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 mời bà Sang và 06 hộ dân trong phạm vi đất mà bà Sang yêu cầu giải quyết đến để thống nhất biện pháp thực hiện.

Kết quả các hộ dân không đến mà chỉ có bà Trần Thị Sang đến.

Qua trao đổi, ý kiến của bà Trần Thị Sang là không đồng ý ban gạt đất cặp mép đường nhựa, chỉ yêu cầu khai mương đặt cống, vì ban gạt không sử dụng được lâu và yêu cầu trả lại mương cũ.

Tại buổi làm việc, ý kiến của đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 là: Do các hộ dân không thống nhất ý kiến cũng như bà Sang không đồng tình nên đơn vị quản lý đường bộ không thực hiện được việc ban gạt.

-Liên quan vụ việc này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 đã có văn bản số 58/CTCP742-KHKT ngày 26/6/2019 gửi UBND xã Cẩm Giang với nội dung:

*Về việc động nước hai bên QQ22B, Công ty 742 đã báo cáo Cục QLDB IV và Chi cục QLDB IV.2 đề nghị đầu tư làm hệ thống thoát nước dọc bằng BTCT. Sau khi kiểm tra, đầu năm 2018 Chủ đầu tư đã cho bổ sung một số đoạn rãnh tại những vị trí cấp thiết, còn vị trí nêu trên diện tích động nước không nhiều nên Chủ đầu tư đã không ưu tiên đầu tư rãnh tại đoạn này.

*Về ban gạt lề đường, UBND xã Cẩm Giang và Công ty 742 đã họp nhiều lần với các hộ dân và nhà bà Sang nhưng các hộ dân không thống nhất được phương án xử lý, nên Công ty 742 không thực hiện được.

- Ngày 25/7/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi khảo sát thực tế hiện trường có sự tham gia của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh, Chi cục QLDB IV.2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742, Thường trực HĐND huyện Gò Dầu, UBND xã Cẩm Giang.

Sau buổi khảo sát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 đã xây dựng kế hoạch ban gạt lề đường từ Km18+769 đến Km18+872 (từ nhà bà

Sương đến công thoát nước Km18+769, bên trái) để phối hợp UBND xã Cẩm Giang tổ chức thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Cẩm Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 tổ chức thực hiện.

Trên đây là kết quả giải quyết bước đầu đối với trường hợp đơn yêu cầu của bà Trần Thị Sang, ngụ tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu. Xin thông tin đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh được biết.

Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 và UBND xã Cẩm Giang thực hiện xong việc ban gạt lề đường đoạn này, UBND huyện sẽ báo cáo kết quả đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và PCT.UBND huyện;
- Lưu: VP.HĐND và UBND huyện.

CHỦ TỊCH